

## ภาพรีสอร์ทในหุบเขา2

นำเสนอเมื่อ : 28 มิ.ย. 2552



[ลุมหมอกฝนไปถ่ายรูปกับป้าย HOLLYWOOD กลางภูเขาที่ระยอง](#)



ไปจังหวัดระยองมาหลายสิบครั้ง แต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ไปเที่ยวทะเล  
พักผ่อนที่หาดหนึ่งบางหาดนี้บาง ตามเกาะบาง  
พอมีคนมาชี้ช่องว่าที่ระยองก็มีภูเขาให้เที่ยว  
แล้วไม่ต้องไปไกลเพราะอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนี่เอง บรรยากาศห้อง ๆ สวิตเซอร์แลนด์



อดใจไม่ไหวเป็นอันต้องถามถึงตำแหน่งแห่งที่ ว่าแล้วก็ขยับรถวิ่งเข้ามอเตอร์เวย์  
สุดทางแล้วจับเส้นทางหลวงหมายเลข 36 ที่จะไปทางอำเภอบานคาย  
ผ่านทางบึงชีวังขึ้นสะพานข้ามทางแยกบานคาย เลยไปประมาณ 4 กิโลเมตร  
จะถึงสะพานลอยข้ามแยกบานแลงที่จะไปเชื่อมกับถนนสุขุมวิท  
ที่ตรงหัวมุมมีปั้มน้ำมันที่พีไออยู่



ไม่ได้ขึ้นสะพานลอยที่ว่า  
แต่เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบานแลงนี้ไปตามทางที่จะไปวัดจุฬามณี เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร  
เลยวัดจุฬามณีไปหน่อย เลี้ยวขวาทางแยกซ้ายมือ เข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร  
จะมีทางแยกขวามือ เป็นทางขึ้นเขาเขาไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะไปสุดทางพอดีที่  
บรุคไซด์ วิลเลจ รีสอร์ท



เมื่อเข้าไปในบริเวณรีสอร์ท จะเห็นบ้านพักอาศัยสีลูกกวาด  
หลากหลายรูปทรงที่เป็นแบบตะวันตก เหมือนเมืองเล็ก ๆ ในชนบทกลางหุบเขา  
ที่ในเวลานี้กำลังเคลาดลอคเค็ลยอยู่กับหมอกฝน



ที่พักส่วนที่เป็นโรงแรมในสวนริมทะเลสาบ อยู่ในบรรยากาศของป่าเขาและธารน้ำ  
ที่เย็นสบาย ๆ ทั่ววัน  
โดนใจกับการหนีความวุ่นวายของเมืองไปเสาะหาความอึมเอมจากธรรมชาติ  
แบบคนที่ยังติดในความสะดวกสบาย



สระว่ายน้ำในอาคารรูปเรือสำเภาที่ลอยลำอยู่ในทะเลสาบ  
ความใสเย็นที่ชวนให้อดใจไม่ไหวต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดว่ายน้ำลงไปแหวกว่ายน้ำเล่นกว่าชั  
วโมง



ห้องพักอีกแบบในอาคารริมทะเลสาบที่ดูเหมือนว่าระเบียบของทุกห้องจะหันเข้าหาทะเลสา  
บเพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มอึม



ถ้าต้องการความใกล้ชิดกับธรรมชาติจริง ๆ  
ก็มีที่พักที่เป็นบ้านหลังหลายขนาดหลายรูปทรงให้เลือก ทั้งที่อยู่ริมทะเลสาบ  
หรือจะอยู่บนเนินเขา



ไฮไลท์ที่ใฝ่หาตื้นตื้นมาจนถึงที่นี่ก็คือ  
บันทึกภาพถ่ายจากวิถุเขาที่เต็มไปด้วยสายหมอก พร้อมกับป้าย HOLLYWOOD  
ของเมืองไทย ตามประสาคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายภาพกับของจริงที่อเมริกา



ในบริเวณศูนย์กลางที่เรียกว่าทาวน์เซ็นเตอร์ แหล่งที่รวมของห้องประชุม  
ร้านอาหาร หองกิจกรรม หองสังทนาการ หองบันเทิง ฯลฯ  
จะมีทางเดินไปยังหองประชุมขนาดใหญ่  
ที่ดูจากภายนอกคล้ายสถานบันเทิงขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเป็นสถานที่สัมมนา



เนื้อที่ในอาณาบริเวณเกินกว่าที่จะเดินสำรวจได้ทั่ว มีถนนให้ขับรถได้ถึง  
รอบทะเลสาบมีที่ให้เดินเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังเบา ๆ  
แบบสุดหายใจได้เต็มปอดอยู่หลายแห่ง



แปลงไม้ดอกเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พร้อมรับการพักผ่อนในอีกอารมณ์หนึ่งท่ามกลางธรรมชาติที่ปรุงแต่งแล้ว



สนามกิจกรรมที่รอการทดลองมีให้เลือกทั้งสำหรับคนที่ชอบการป่ายปีน คนชอบโหน คนชอบบิน และอีกหลาย ๆ ชอบ แต่บางกิจกรรมก็อาจจะเสี่ยงต่อคนที่ไม่ชอบเสียว



เมื่อเย็นวันนั้นเปลออีมอ้อยกับหมั่นโถวและชาหมุยอย่างลึมเกรงกลัวกับความเสียมเสียวของ สุขภาพ ผัดบล็อคเคอลีอาจช่วยให้สบายใจขึ้น และเมนูผักลวน ๆ กับน้ำพริกออง ที่ต้องแยมเพิ่มเติมด้วยไขเจียวรอน ๆ



เป็นวันพักผ่อนที่เหมือนจะได้พักผ่อนจริง ๆ  
ถ้าไม่ต้องลำบากกายขับรถกลับกรุงเทพฯ อีกตั้งเกือบ 250 กิโลเมตร !!!